

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6985

หน้า: 1(ขวา), 27

Col.Inch: 96.10 Ad Value: 105,710

PRValue (x3): 317,130

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: TRUE-DTAC เกมสู้! กสทช.ไม่มีอำนาจยับยั้ง



ไม่มีอำนาจ : ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE, ชิดเว่ เมอคเก้ President and Chief Executive Officer (CEO) เทเลนอร์ กรุ๊ป (ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ร่วมแถลงข่าวยืนยันกสทช.ไม่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการควบรวมกิจการ แต่มีอำนาจเพียงกำหนดกติกาเงื่อนไขเพื่อลดผลกระทบทางลบหรือบวกเท่านั้น

TRUE-DTAC พลิกลเกมสู้! กสทช.ไม่มีอำนาจยับยั้ง

“ทรู-ดีเทค” พลิกลเกมสู้! ร่วมแถลงปมควบรวมกิจการ วอน “กสทช.” เร่งพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมาย หลังล่าช้าจากกำหนด 90 วันมานานแล้ว พร้อมย้ำ! ตามกฎหมายประกาศกสทช.ปี 61 กสทช.ไม่มีอำนาจอนุมัติ-ไม่อนุมัติการควบรวม แต่มีหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์เพื่อลดผลกระทบเท่านั้น ขณะที่ราคาหุ้น TRUE-DTAC ร่วงหนัก! หลังมีมติปล่อยข่าวคณะอนุกรรมการลงมติ 3:1 ไม่เห็นด้วยกับการควบรวม ก่อน “กสทช.” ออกมาแจงว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง

อ่านต่อ
หน้า 27

TRUE-DTAC

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และนาย ชิดเว่ เมอคเก้ President and Chief Executive Officer (CEO) เทเลนอร์ กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีการควบรวมกิจการระหว่าง TRUE-DTAC

นายศุภชัย เปิดเผยว่า การแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อกดดันการทำงานของ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพราะเข้าใจดีว่าคณะกรรมการกสทช.เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง ขณะที่เรื่องการควบรวมเป็นกรณีที่ต้องขยับข้อและมียุทธศาสตร์มาก จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทาง TRUE และ DTAC อวยากอนขอให้กสทช.เร่งพิจารณาเรื่องการควบรวมกิจการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพราะ TRUE และ DTAC ได้ยื่นเรื่องการควบรวมมายังกสทช.ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 แล้ว ซึ่งตามกฎหมายจะต้องใช้เวลาพิจารณา 90 วัน ล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2565 แต่ปัจจุบันเวลาได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ของทั้ง 2 บริษัทได้ จนเป็นแรงกดดันสำคัญที่เกิดกับ TRUE และ DTAC

ขณะเดียวกัน TRUE และ DTAC ขออย่าจุดยืนโดยอ้างอิงตามกฎหมายประกาศกสทช.ปี 2561 และผลการศึกษาด้านกฎหมายจากทั้ง 2 บริษัทว่า กสทช.มิได้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการควบรวมกิจการ แต่มีอำนาจกำหนดกติกาเงื่อนไขเพื่อลดผลกระทบทางลบ และสร้างผลประโยชน์ในทางบวกที่เกิดจากการควบรวมเท่านั้น ขณะที่หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เพื่อมิให้ควบรวมแล้ว ตามกฎหมายจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลปกครองพิจารณา ซึ่งคงไม่มีผู้ประกอบการรายใดอยากให้ถึงขั้นตอนนั้น โดย TRUE และ DTAC พร้อมทำงานร่วมกับกสทช.ในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขกติกาต่าง ๆ เพื่อให้การควบรวมนี้สำเร็จลงด้วยดี

“ถามว่าถ้ากสทช.ไม่อนุญาตให้เราควบรวมจะอย่างไร เราก็ขออย่าจุดยืนตรงนี้ อีกครั้งว่าตามกฎหมายประกาศกสทช.ปี 2561 นั้น หากเป็นกรณีการควบรวม กสทช.มิได้มีอำนาจที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการควบรวม แต่มีอำนาจในการกำหนดกติกาเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงอยากขอให้กสทช.พิจารณาเรื่องนี้ตามระยะเวลากฎหมาย ซึ่งควรเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อกำหนดเงื่อนไขแล้ว และเราก็พร้อมทำงานร่วมกับกสทช. พร้อมยืนยันว่าเราไม่เคยมีความคิดที่จะฟ้องร้องกสทช. และเข้าใจดีว่าที่ผ่านมามีคณะกรรมการกสทช. เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง ก็คงอยากมีเวลาที่จะดู

เรื่องนี้อย่างรอบคอบ” นายศุภชัย กล่าว นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ยืนยันการควบรวมกิจการจะไม่ทำให้เกิดการผูกขาดในธุรกิจโทรคมนาคม หรือทำให้ค่าบริการสูงขึ้นอย่างที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค เพราะการแข่งขันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ประกอบการในตลาดกี่ราย แต่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมี 1 รายที่แข็งแกร่ง แต่อีก 2 รายกำลังถดถอย ดังนั้นการมี 2 รายที่แข็งแกร่ง แข่งขันกันย่อมดีกว่าการมี 1 รายที่แข็งแกร่ง และ 2 รายที่อ่อนแอแน่นอน

นอกจากนี้ กลไกตลาดจะเป็นตัวควบคุมการแข่งขัน รวมทั้งกสทช.จะเป็นผู้ควบคุมค่าบริการมิให้ราคาพื้นฐานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว ผู้บริโภคจึงไม่ต้องกังวลเรื่อง

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6985

หน้า: 1 (ขวา), 27

Col.Inch: 96.10

Ad Value: 105,710

PRValue (x3): 317,130

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: TRUE-DTAC เกมสู้! กสทช. ไม่มีอำนาจยับยั้ง

ดังกล่าว ขณะเดียวกันการควบรวมกิจการจะทำให้ TRUE และ DTAC แข็งแกร่งขึ้น สามารถประหยัดต้นทุนดำเนินงานที่ทับซ้อนกัน ลูกค้าก็จะได้รับประโยชน์จากการที่เสาสัญญาณเครือข่ายครอบคลุมเกือบ 50,000 เสา และยืนยันว่าเมื่อรวมผู้ใช้บริการของ 2 บริษัทเข้าด้วยกันแล้ว ก็จะใกล้เคียงกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC มิได้มีผู้ใช้บริการสูงขึ้นจนน่าตกใจ เพราะปัจจุบัน TRUE และ DTAC มีผู้ใช้บริการที่ทับซ้อนกันอยู่แล้ว โดยมีอัตราการข้ามค่ายเฉลี่ย 30% ต่อปี เมื่อควบรวมแล้วก็จะไม่มีการนับจำนวนลูกค้าทับซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้จำนวนลูกค้ามิได้พุ่งสูงขึ้นมากแต่อย่างใด

สำหรับแผนธุรกิจหลังการควบรวมนั้นยืนยันว่า TRUE และ DTAC ได้นำส่งให้ กสทช. ไปพร้อมกับการยื่นเรื่องควบรวมกิจการตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเบื้องต้นหลังการควบรวมกิจการจะมีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา พร้อมนำทรัพย์สินของทั้ง 2 บริษัทเข้ามารวมอยู่ในบริษัทใหม่ โดย TRUE และ DTAC จะถือหุ้นฝ่ายละประมาณ 30% มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ด้านนายชิตเว เปิดเผยว่า เทเลนอร์ กรุ๊ป ยังมองประเทศไทยว่ามีความแข็งแกร่งด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งสามารถเติบโตได้อีกมาก และสามารถผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาคได้ โดยเทเลนอร์ กรุ๊ปมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้วย ซึ่งหลังการควบรวมแล้วมีแผนลงทุนกว่า 7.3 พันล้านบาท เพื่อสร้างธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่จะเน้นด้านศูนย์กลางนวัตกรรมที่จะสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

ราคา TRUE-DTAC ร่วงหนัก!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการที่ กสทช. ตั้งขึ้น 4 คณะ เพื่อศึกษาพิจารณาการควบรวมกิจการ TRUE และ DTAC ได้ลงมติ 3:1 ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมออกมา ส่งผลให้ราคาหุ้นของ TRUE ปรับลดลง 6.20% ปิดตลาดที่ราคา 4.54 บาท มูลค่าการซื้อขาย 6,085.38 ล้านบาท ส่วน DTAC ราคาหุ้นปรับลดลง 5.29% ปิดตลาดที่ราคา 44.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย

2,538.01 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ภายหลังนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ได้ออกมาระบุว่า กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะล่าสุดคณะกรรมการ ทั้ง 4 ชุด ยังไม่ได้สรุปผลการพิจารณาออกมาอย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลประกอบข้อกฎหมายอีกระยะ จึงอยากให้ผู้บริโภค และนักลงทุนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะข่าวที่ออกมาส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น และภาพรวมเศรษฐกิจ

TRUE-DTAC ปฏิเสธข่าวไม่จริง

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทูธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า กรณีที่มีรายงานข่าวเท็จเปิดเผยผลมติคะแนนเสียง 3:1 ของคณะกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจ ระหว่าง TRUE และ DTAC (คณะกรรมการ) ที่ไม่เห็นด้วยกับกรณีการควบรวมธุรกิจของบริษัทและ DTAC นั้น บริษัทขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และการควบบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการ กสทช.

ขณะเดียวกัน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่วงบ่ายของวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และยังไม่ได้รับรายละเอียด หรือผลจากคณะกรรมการ ทั้ง 4 ชุด

ดังนั้น จึงขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้ว และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่สำคัญจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลำดับถัดไป

ด้านนางสาวณภัทร ธัญญกุลสังจา เลขานุการ DTAC เปิดเผยว่า บริษัทขอยืนยันยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลของการพิจารณา หรือผลของการศึกษาวิเคราะห์ หรือการลงมติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการจาก กสทช. หรือคณะกรรมการของ กสทช. แต่อย่างใด

โดยแจ้งเพิ่มเติมว่านายไตรรัตน์ วิริยะ-

ศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ได้ระบุในข่าวที่แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับข่าวที่กล่าวถึงข้างต้นว่า ข่าวที่ออกมาดังกล่าวนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผลการพิจารณา หรือผลของการศึกษาและวิเคราะห์ หรือการลงมติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ โดยขั้นตอนเกี่ยวกับการควบรวมกิจการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสทช. ■

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6985

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 42.96

Ad Value: 36,516

PRValue (x3): 109,548

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

สังคมข่าวหุ้น

• สโรว์แมน

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจรายวัน กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,552.73 จุด เพิ่มขึ้น 6.42 จุด มูลค่าการซื้อขายราว 57,726.21 ล้านบาท ยังคงรอดิตตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะออกมาตามที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.75% หรือไม่ รวมถึงการทยอยประกาศงบไตรมาส 2/2565 ของบริษัทจดทะเบียน...**กสทช.** ปฏิเสธข่าวผลโหวตคณะอนุกรรมการฯ ล้มคดีควมรวม **TRUE-DTAC** ยืนยันขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลรายงานความเห็นจัดทำรายงาน เสนอที่ประชุม **กสทช.** 3 ส.ค.นี้ ฟาก **TRUE-เทเลนอร์** กรู๊ปผู้ถือหุ้นใหญ่ใน **DTAC** ร่วมแถลงปมควมรวมกิจการ วอน **กสทช.** เร่งพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมาย หลังล่าช้าจากกำหนด 90 วันมานานแล้ว พร้อมย้ำ! ตามกฎหมายประกาศ **กสทช.** ปี 2561 **กสทช.** ไม่มีอำนาจอนุมัติ-ไม่อนุมัติการควมรวม แต่มีหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์เพื่อลดผลกระทบเท่านั้น...**SCC** ราคาหุ้นล่าสุด (22 ก.ค. 2565) ปรับเพิ่มขึ้น 3 บาท

มาปิดตลาดที่ 373 บาท ถือว่ายังมีอ็อปไซด์ประมาณ 20.64% จากราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์ให้ไว้ระดับ 450 บาท ซึ่งคาดว่าจะแจ้งงบไตรมาส 2/2565 ช่วงวันที่ 27 ก.ค.นี้ คาดมีกำไร 9,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสก่อน หลังคาดได้รับปันผล 1,200 ล้านบาท...**TMI** ล่าสุดราคาปรับขึ้น 8.99% มาปิดตลาดที่ 1.94 บาท จับตามผลงานไตรมาส 2/2565 น่าจะเติบโตได้โดดเด่น จากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพจังหวัดชุมพร และสมุทรสาคร ตลอดจนการเดินทางหน้าขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม และการขยายตลาดธุรกิจส่องสว่างเพิ่มขึ้น คาดต้นรายได้ปีนี้เติบโต 20% ตามเป้าที่ตั้งไว้...**BJC** โซวีโรงงานเบอร์ลิยูกเกอร์ เซลลิอักษ์ จ.ปราจีนบุรี ในส่วนของสายการผลิตกระดาษทิชชู-กระดาษอเนกประสงค์ เครื่องที่ 5 (PM5) ขนาดกำลังการผลิต 27,500 ตัน/ปี **มูลค่าลงทุน** กว่า 1,600 ล้านบาท ถือเป็นการลงทุนใหญ่นับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจกระดาษมา 30 กว่าปี หนุ่ยยอดขายปีนี้โต 3-5% รวมถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่จะเริ่มกลับมาในช่วงไตรมาส 4/2565 แยมเล็งปิดดีลลงทุนในเวียดนามเพิ่ม หวังดันมาร์เก็ตแชร์ติดอันดับ 1-2 พร้อมสนใจตั้งโรงงานที่เมียนมา ที่ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาว...**PLANB** แจ้งซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน Zipmex เท่านั้น ไม่ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มของ Zipmex ยืนยันไม่มีผลกระทบในเชิงลบต่อกำไรขาดทุนแต่อย่างใด ด้านโบรกเกอร์ เซียร์ "ซื้อ" มูลค่า

พื้นฐาน 7.80 บาท คาดไตรมาส 2/2565 จะมีกำไรสุทธิ 150 ล้านบาท **แตะจุดสูงสุดรอบ 10 ไตรมาส** จากการรับรู้รายได้จาก **AQUA** รวมถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเม็ดเงินใช้จ่ายในสื่อออกอากาศ ส่งผลให้มีรายได้ธุรกิจสื่อสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน...**หุ้นไอพีไอ** น่องใหม่ "ซิค รีพับบลิค" หรือ **CHIC** ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอน และเครื่องนอนอย่างครบวงจร เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ **mai** ในวันที่ 27 ก.ค.นี้ ด้วยจำนวนหุ้นไอพีไอ 360 ล้านหุ้น ในราคา 0.90 บาท/หุ้น หวังระดมเงินไปใช้ขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับการขายแบบ E-Commerce ในประเทศและกัมพูชา รวมถึงปรับปรุงพื้นที่บางสาขาในประเทศและขยายพื้นที่ให้เช่า สร้างแหล่งที่มาของรายได้ประจำ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่องด้านการเงิน อีกทั้งยังจะส่งผลให้มีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น จากสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงด้วย ■

TRUE-DTACยังไม่จบ กสทช.สรุปควม3ส.ค.

#TRUE #ทับทูน - กสทช.อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นเห็นควมรวม TRUE-DTAC สรุป 3 ส.ค.นี้ ด้านบิก TRUE-DTAC แกลงมันใจเดินหน้าได้ตามข้อกฎหมาย จึงเร่งดำเนินการตามกรอบเวลาหลังเดือนมาแล้ว ซีดีลนี้ไม่ผูกขาด →→→ **อ่านหน้า 2**



➔ TRUE-DTAC (ต่อจากหน้า 1)

ค่าบริการไม่พุ่ง พร้อมตั้งกองทุนแฉ่อง 7.3 พันล้านบาท หนุนสตาร์ทอัพเต็มพิกัด

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งหนังสือแจ้ง ตามที่มีรายงานข่าวว่า คณะอนุกรรมการ 4 คณะที่แต่งตั้งโดย กสทช.เพื่อศึกษากรณีการขอควมรวมกิจการ TRUE และ DTAC ลงมติคัดค้านการรวมกิจการครั้งนี้ 3 : 1 ทางสำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบข่าวว่าดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากการสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงาน ส่วนการจัดทำรายงานความเห็นกรณีการรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ DTAC ของสำนักงาน กสทช. ได้ยึดเวลาออกไปจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ตามที่สำนักงานเสนอ

● ยกเกณฑ์ควมรวมได้

ทั้งนี้ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายซิคเว่ เบลคเก้ President and Chief Executive Officer (CEO) เทเลนอร์ กรุ๊ป ได้ร่วมกันแถลง โดยยืนยันว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ คือการควมรวมอย่างเท่าเทียมกัน โดยทั้ง 2 ฝ่ายถือหุ้นในบริษัทใหม่ ฝ่ายละประมาณ 30% ไม่ใช้การซื้อกิจการ จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาต กสทช. ตามประกาศ กสทช. ปี 2561 และหากพิจารณาการควมรวมที่ผ่านมาในประเทศไทย อาทิ TOT-CAT เป็น NT ในปัจจุบัน สามารถซื้อได้โดยดำเนินการควมรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และทำได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก กสทช. ซึ่งแตกต่างจากดีลของ AIS-3BB ซึ่งเป็นการซื้อกิจการ ดังนั้นสิ่งที่ กสทช. มีอำนาจคือการทำหนดเงื่อนไข เพื่อสร้างผลประโยชน์ในทางบวก และลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น

● จักสทช.ทำตามกรอบเวลา

โดยขณะนี้ทั้ง 2 บริษัทยังอยู่ระหว่างการรอทาง กสทช. กำหนดเงื่อนไขซึ่งล่าช้ากว่าแผนเดิมภายใน

ระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ได้รับที่ได้อนุญาตให้ยื่น ทั้ง TRUE-DTAC เพื่อขอความเห็น ซึ่งเกินกว่า 90% ให้ความเห็นชอบ และทำการศึกษารายละเอียดการควมรวมไปเกือบ 100% แล้ว รวมถึงได้ยื่น Filling พร้อมด้วยแผนธุรกิจและข้อมูลทุกอย่างไปตั้งแต่ 25 มกราคม 2565 ตามระเบียบของ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์และ กสทช. ซึ่งควรจะได้สรุปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังคงติดขัดในเรื่องขั้นตอนการกำกับดูแลจาก กสทช.

ทางกสทช. จึงควรเดินหน้าพิจารณาเงื่อนไขที่ก่อนเลยกรอบกำหนดเวลาตามกฎหมาย โดยทาง TRUE และ DTAC พร้อมทำงานกับกสทช. เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศจากการเกิดเป็นบริษัทเทคโนโลยีใหม่ ทั้งเครือข่ายเร็วแรงและครอบคลุมที่สุดในไทย และในอาเซียนจาก 49,800 ฐาน รวมถึงนวัตกรรมและโซลูชันจากเทคโนโลยีใหม่เพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพซึ่งยังเข้าทำไหว ไทยจะยิ่งเสียโอกาสทางการแข่งขันในระดับภูมิภาคมากขึ้นเท่านั้น

ด้านนายศุภชัย กล่าวด้วยว่า หวังให้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขของการควมรวมข้างต้นก่อนการตั้งโต๊ะรับซื้อคืนหุ้น (เทคนเดอร์ออฟเฟอร์) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 ขอยืนยันว่าดีลครั้งนี้จะไม่ทำให้ค่าบริการสูงขึ้น เพราะเพราะคนกำหนดราคาค่าบริการคือ กสทช. ถ้าไม่ทำตามถูกยึดไลเซนส์คืนได้

● เตรียมตัว VC รอรับสตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ หากดีลควมรวมสำเร็จจะมีการตั้งกองทุนแฉ่องแคปิตอล (VC) มูลค่ากว่า 200 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท เพื่อเข้ามารองรับการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพของไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเหล่านี้ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตในระยะยาวอีกทางหนึ่ง

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการผูกขาดนั้นแม้จะมีการควมรวมเกิดขึ้น แต่จำนวนเลขหมายหลังจากควมรวมคงปรับลดเหลือราว 46-47 ล้านเลขหมายใกล้เคียงโอเปอเรเตอร์อื่นๆ เพราะหมายเลขทับซ้อนกันและโอเปอเรเตอร์ยังเหลือมากกว่า 2 รายจึงไม่น่าจะเป็นการผูกขาดแต่อย่างใด

มติหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: -

Col.Inch: 116.48 Ad Value: 40,768

หัวข้อข่าว: TRUE เหมินข่าวดีลDTACล่ม เดินหน้าควมรวม

หน้า: 1(ซ้าย), 3

PRValue (x3): 122,304

คลิป: สีสี่

TRUE เหมินข่าวดีลDTACล่ม เดินหน้าควมรวม

ข่าวต่อหน้า 1

TRUE

กสทช.-TRUE ออกโรงโต้ข่าวลือที่ว่าดีลควมรวมไม่จริง อนุกรรมการ
อยู่ระหว่างพิจารณาคาดส่งเรื่องให้กสทช.ได้ต้นส.ค. นี้ เดินหน้าหา
ต้นตอคนปล่อยข่าว

นายไทรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน
เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยกับมติหุ่นว่า
คณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
กรณีการรวมธุรกิจระหว่างTRUE และDTAC
จำนวน 4 คณะ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาโดยจะ
สรุปและนำเสนอต่อกสทช.ในต้นเดือนส.ค.นี้
แจ้งข่าวลือที่ว่าอนุกรรมการฯทั้ง 4 ชุด
ลงมติคัดค้านการควมรวมดังกล่าวไม่เป็น
ความจริง และจะเดินหน้าหาตัวผู้ปล่อยข่าว
ลือในองค์กร



TRUE ยืนยันข่าวลือไม่จริง เดินหน้าควมรวม

TRUE แจ้งว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความ
จริงเดินหน้าควมรวม และการควมรวมยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดกสทช.
อยากให้มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯได้ดำเนิน
การตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน

โบรกฯแนะนำราคาอ่อนตัว จังหวะสวยเข้าเก็บ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ระบุว่า ราคาหุ้น
ของTRUE และDTAC ลดลงแรงทันทีที่มีข่าว
ลือออกมา แต่เมื่อกสทช.ปฏิเสธข่าวลือ นับว่า
เป็นจังหวะเข้าเก็บหุ้นTRUE จากราคาหุ้นที่ปรับ
ตัวลดลงมาแรง